



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 28 ส.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 17,984 ราย หายป่วยแล้ว 936,893 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,128,692 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 292 ราย เสียชีวิตสะสม 10,785 ราย มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 30,420,507 โดส

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 216,701,665 ราย เสียชีวิต 4,506,324 ราย รักษาหาย 193,624,796 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 30 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ญี่ปุ่น ประชาชน 2 คนเสียชีวิต หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ทางการญี่ปุ่นระงันใช้ หลังพบว่ามีกรณีปนเปื้อน อินเดีย ฉีดวัคซีนได้ 10 ล้านโดสในวันเดียวเป็นครั้งแรก กัมพูชากังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการทางสังคมถึง 9 ก.ย. สหรัฐฯ มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาล มากกว่า 1 แสนคน เป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน นิวซีแลนด์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลสิงคโปร์ จัดส่ง 'ชุดตรวจโควิด-19' ให้ทุกครัวเรือนฟรี! บ้านละ 6 ชุด อังกฤษ เผยผลวิจัยไวรัสโควิดเดลตาทำคนป่วยเข้า รพ.มากกว่าสายพันธุ์อัลฟา 2 เท่า เนปาลอนุมัติบริษัทจีนทดลองวัคซีนโควิดชนิด mRNA ภายในประเทศครั้งแรก

ประเด็นสำคัญ

1. ศบค.คลายล็อกมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า ประชาไท โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก จส.100 topnews 77kaoded thestandard voicetoday sanook Chiangmainews innnews ch7 newtv. tnnthailand springnews workpointtoday pptvhd)

-นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก เผยศบค.เห็นชอบแผนคุมโควิดแนวใหม่ 10 ข้อ ใช้ชีวิตร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัยและสมดุล หลังคลายล็อก 1 ก.ย. นี้ 1.การยกระดับมาตรการ DMHT เป็นมาตรการ Universal Prevention (การป้องกันแบบครอบจักรวาล) นั่นคือการระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุด 2.การจัดหาวัคซีนและฉีดให้ได้มากและเร็วที่สุด ปรับเป้าฉีดวัคซีนจาก 100 ล้านโดส เป็น 120 ล้านโดส 3.การจัดหาชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (ATK) ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและราคาถูก 4.การจัดทำมาตรการ Bubble & Seal กับโรงงาน สถานประกอบการ และแคมป์ก่อสร้าง 5.การจัดการสภาพแวดล้อมและการคัดกรองการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในสถานที่เสี่ยง คือตลาด และชุมชนแออัด 6.การจัดสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยงเป็นแบบปราศจาก โควิด (COVID-Free Setting) เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ 7.การจัดสภาพการทำงานและการเดินทางที่ปลอดภัย ไม่แออัด รวมถึงการคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก 8.การจัดกิจกรรม สถานที่ และบริการสาธารณะต่างๆ ภายใต้มาตรการ 3C คือ การไม่จัดให้เกิดขึ้นที่เสี่ยง 3 ประการ คือ "แออัด-ใกล้ชิด-ปิดอับ" 9.การจัดการบริการควบคุมโรคเชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และชุมชนระดับ ด้วยหน่วยเคลื่อนที่ CCRT 10.ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้รวดเร็ว รู้ผลให้เร็ว แยกกักผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงเร็ว และรักษาผู้ป่วยได้เร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงมาตรการ "โควิด ฟรี เซ็ตติ้ง" (COVID Free Setting) ที่เริ่มวันที่ 1 ก.ย.นี้ว่า ไม่ได้เป็นการบังคับ ทั้งนี้มาตรการในการรับมือโรคโควิด-19 มีหลัก 2 ส่วน คือ มาตรการส่วนบุคคลกับมาตรการองค์กร และเนื่องจากมาตรการที่ดำเนินการไป บางมาตรการเป็นการบังคับ เช่น เคอร์ฟิว จำกัดคนที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมาตรการขอความร่วมมือ ทั้งนี้ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนสำคัญมาก เพราะฉะนั้นทุกมาตรการที่ออกไป ต้องพยายามให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดและเป็นไปได้ ดังนั้น เมื่อเปิดให้ทำกิจกรรมบางอย่างที่มีความเสี่ยง เราจะต้องหาวิธีลดความเสี่ยง โดยขณะนี้ มี 2-3 เรื่อง คือ 1.ฉีดวัคซีนในผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมเสี่ยงนั้นๆ 2.การตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ด้วย ATK 3.มาตรการส่วนบุคคลการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-นายแสวงชัย ชีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวถึงมาตรการคลายล็อก ว่า ในภาพรวมเห็นด้วยกับการประกาศในหลักการ ที่เลือกผ่อนคลายนโยบายสำหรับบางกลุ่มธุรกิจที่เหมาะสม แต่ในวิธีปฏิบัตินั้นยังไม่มีความชัดเจน อาทิ กลุ่มร้านอาหาร ในประกาศจะเป็นภาพของร้านอาหารขนาดใหญ่หรือร้านในห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ร้านข้าวแกงริมฟุตพาธนั้นไม่ได้รับขั้วต่อว่าจะต้องปฏิบัติตามอะไร หรือกลุ่มร้านเสริมสวย ก็มีร้านหลายประเภท อาทิ ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ ไม่ชัดเจนว่าเปิดให้ทำกิจกรรมใดได้บ้าง มีร้านนวดที่เปิดเพียงให้นวดฝ่าเท้าได้ ส่วนกลุ่มสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง มีกีฬาหลายประเภทที่มีรายละเอียดต่างกันไป รวมทั้งเรื่องใช้สถานศึกษาที่ต้องขออนุญาตก่อนใช้ ถ้าหากเป็นกลุ่มเด็กเล็กน่าเป็นห่วง ควร

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ต้องมีวิธีปฏิบัติที่รัดกุม นอกจากนี้ สถานบันกวดวิชาที่ น่าจะรวมกับสถานศึกษา คือให้เปิดได้แบบมีเงื่อนไข เพราะส่วนใหญ่กลุ่มที่ใช้บริการจะเป็นเด็กโต ทั้งนี้ ยอยากให้ ศบค. เปิดเผยข้อมูลทั้งก่อนและหลัง การปิดหรือเปิด กลุ่มคลัสเตอร์ใดๆ เพื่อให้ประชาชนหรือแรงงานที่อยู่ในคลัสเตอร์นั้นๆ เข้าใจสถานการณ์ ส่วนธุรกิจที่ยังต้องปิด อาทิ ร้านอาหารกลางคืนที่ขายเครื่องดื่ม สถานบันเทิง สวนน้ำ สวนสนุก กลุ่มนี้ปิดมาเป็นเวลานานแล้ว หรือร้านที่อนุญาตให้เปิดได้แต่รายได้อาจจะไม่กลับมาเท่าเดิมนั้น ยอยากให้รัฐบาลยังคงบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อน ช่วยเสริมสภาพคล่องต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารสมุทรสงคราม กล่าวว่า ไม่เป็นผลดีกับร้านอาหารเลย เพราะมีข้อกำหนดอยู่หลายมาตรการและความเข้มงวด เช่น ร้านอาหารที่จะเปิดบริการได้ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงานทุกคน อีกทั้งต้องมีการตรวจเอทีเคทุก 3-7 วัน เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวยังเป็นการสร้างภาระให้กับร้านค้า ที่ความพร้อมของแต่ละร้านไม่เท่ากัน โดยเฉพาะค่าชุดตรวจก็ราคาแพง ส่วนการฉีดวัคซีนบางร้านฉีดแค่ 1 เข็ม บางร้านยังไม่ได้ฉีดเลย การฉีดวัคซีนให้จังหวัดสมุทรสงครามมีเพียงน้อยมาก ร้องเรียนไปหลายครั้งหลายรอบแล้ว แต่ไม่ได้รับการเหลียวแลช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

- หลังจากมีการปลดล็อกให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ แต่ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการและออกค่าใช้จ่ายค่าตรวจคนละครั้งกับร้าน ประชาชนมองว่า หากเป็นเช่นนี้คงไม่เข้าไปใช้บริการ เพราะถือว่าโยนภาระให้กับลูกค้า หรือถ้าทางผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายให้เอง คงต้องไปบวกหรือเพิ่มกับค่าบริการเหมือนเดิม เช่นเดียวกับเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการมีความเห็นเช่นกันว่า ถ้าให้ร้านออกค่าใช้จ่ายเอง ยิ่งเพิ่มรายจ่าย เพราะถ้าให้ลูกค้าออกเงินคนละครั้ง ลูกค้าคงไม่เข้ามานั่งในร้านแน่ เท่ากับรัฐบาลโยนภาระให้ประชาชนทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการ

2. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์(ผู้จัดการ คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 tnnthailand thailandplus workpointtoday acnews)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยยอดผู้ป่วยโควิดเริ่มชะลอตัว ควบคุมได้ระดับหนึ่ง และสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 100 ล้านโดสในปีนี้ และฉีดได้ 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในองค์กรและมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดของประชาชน สถานการณ์จะดีขึ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติตามวิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัย ตามแผนในเดือนสิงหาคมจะฉีดเข็ม 1 กลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ส่วนหญิงตั้งครรภ์ตั้งเป้าในเดือนกันยายนจะฉีดให้ได้ 70% จากนั้นจะทยอยฉีดให้กลุ่มอื่นๆ รวมถึงกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีด้วย เมื่อไฟเซอร์เข้ามาปลายกันยายนจะทยอยฉีดให้ประชาชนและกลุ่มเด็กต่อไป ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะฉีดเข็ม 1 ให้ประชาชนทั้งประเทศ 70% และฉีดเข็ม 3 ในพื้นที่เสี่ยงในเดือนพฤศจิกายน ส่วนในเดือนธันวาคมจะฉีดครบ 2 เข็มได้ 70% และเข็ม 3 ทั้งประเทศ

3. กดตัวเลขผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

- นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานกรรมการบริหาร บจก.นิว เอนเนอร์จี พลัส โซลูชันส์ หรือ NEPS และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีข้อสงสัยในตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลง โดยระบุว่า ทำไมจำนวนผู้ติดเชื้อถึงลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่รอบข้างมีแต่ผู้ป่วยมากขึ้นทุกวัน จึงเข้าไปหาข้อมูลในเว็บของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูจำนวน “การตรวจหาเชื้อ” รายวัน เมื่อเห็นตัวเลขเลยเข้าใจ ว่าทำไมตัวเลขผู้ติดเชื้อถึงน้อย เพราะเมื่อผม filter เทียบ 2 สัปดาห์ ของอัตราการตรวจหาเชื้อ รายวัน พบว่าจำนวนการตรวจหาเชื้อรายวัน ของกทม.และปริมณฑล ลดลงกว่า 30% โดยอัตราผู้ติดเชื้อไม่ลดลงเลย แต่กลับเพิ่มเป็น 92% (จาก 80% ของผู้ตรวจ) คำถามคือถ้า “ยิ่งตรวจยิ่งเจอ” ทำไมถึงต้องโกหกประชาชน เสมือนสถานการณ์นั้นดีขึ้น และที่ตรวจน้อยลงนั้น เป็นการจงใจ เพื่อกดตัวเลขหรือไม่

4. การจัดซื้อ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

-ชมรมแพทย์ชนบท ประกาศให้ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หนึ่งในนักระบาดวิทยาที่มีดีของประเทศไทย เป็นหัวหน้าทีมวิจัย ตรวจสอบความแม่นยำ ATK พร้อมเดินหน้าทาบทามนักวิชาการมือดีของประเทศ จากทั้งคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย และนายแพทย์นักวิชาการ จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมทีมวิจัย นพ.พงศ์เทพ กล่าวว่า จะยึดหลักการในการวิจัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของภาษี เราจะจัดทีมตรวจสอบที่มีคุณภาพ ใช้วิชาการเป็นฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เขียนเป็นงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อพิสูจน์ความแม่นยำของ ATK ที่องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อ ว่าควรจะไปใช้อย่างไร ให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชน

5. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไขว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน)

-จ.ปราจีนบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 (สลับเข็ม) แล้วเสียชีวิต คือ ยายสมควร เทียงทัน อายุ 66ปี ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (เข็มที่2) สลับเข็ม โดยเข็มแรกฉีดวัคซีนซิโนแวคเมื่อต้นเดือน สิงหาคม เข็ม2 ได้ฉีดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.64 (แอสตรา) เวลาฉีด บ่าย

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

3 โมง ที่หอประชุม อ.กบินทร์บุรี หลังจากฉีดวัคซีนก็กลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านอาการเป็นปกติ คุณยายมีโรคประจำตัวความดันสูง ต่อมา เวลา 22.00 น.มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ญาติพาคุณยายไปหาหมอที่รพ.กบินทร์บุรี แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือคุณยายได้ทัน ทั้งนี้ที่ อ.กบินทร์บุรี ก่อนหน้านี้ มีผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก(ซิโนแวค) แล้วเสียชีวิต จำนวน 1 ราย รายนี้เป็นรายที่ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ มติชน)

-จ.สงขลา พบผู้เสียชีวิต เป็นหญิง อายุ 52 ปี ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.ปนัดดา คงจรรยา พนักงานไปรษณีย์ แห่งหนึ่งใน จ.สงขลา เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตมีน้ำหนัก 80 กก. มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ญาติเผยหลังฉีดวัคซีนสูตรไขว้เข็มที่ 2 มีอาการแน่นหน้าอกตลอด ผลชันสูตรพบเส้นเลือดในสมองแตก

6. ติดโควิดไม่ยอมรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ผู้จัดการ)

-จ.ชัยภูมิ ผวาทั้งหมู่บ้าน ตำรวจ “ ร.ต.ท.” รองสารวัตร สภ.เมืองปทุมธานี ติดโควิดไม่ยอมเข้ารับรักษาในรพ. หนีกลับบ้านที่ชัยภูมิ ปกปิดข้อมูลและใช้ชีวิตปกติ ทำเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น ด้านลูกชายโทรหาแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ตรวจแยงเย็บติดเชื้อแล้ว 1 ราย ขณะเจ้าตัวและเมีย จนท.เจรจาเกลี้ยกล่อม 3 วันยังไม่ยอมไปตรวจและรักษา

7. อาการคงค้างผู้ป่วยโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ch7

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet ที่ศึกษา “อาการคงค้าง” หรือ “Long COVID” โดยใน 6 เดือน พบมีอาการคงค้างสูง 68% และใน 12 เดือนสูง 49% จำนวนนี้มีอาการเหนื่อยหรือหายใจลำบากกว่าปกติ 30% โดยเฉพาะผู้เคยป่วยวิกฤตมีถึง 54% รวมถึงมีอาการเครียดหรือซึมเศร้า 1 ใน 4 สอดคล้องกับที่สหราชอาณาจักร ก็พบมีผู้ป่วยโควิดมีอาการคงค้างอย่างน้อย 945,000 คนจึงได้ออกแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Long COVID แล้ว สำหรับไทยที่มีผู้ติดเชื้อกว่าล้านคน ตายไปกว่าหมื่นคน คาดจะมีคนที่มีอาการ Long COVID จำนวนมาก ดังนั้น ระบบสาธารณสุขจำเป็นต้องจัดระบบรักษา และติดตามประเมินในระยะยาวด้วย

8. คลัสเตอร์ใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,มติชน บ้านเมือง สยามรัฐ)

-สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ สสอ.ศรีประจันต์ เข้าตรวจเชิงรุกกลุ่มแรงงานในโรงงานผลไม้กระป๋องจำนวน 101 ราย พบมีการติดเชื้อโควิด-19 ถึง 41 ราย เร่งนำเข้าโรงพยาบาลสนาม พร้อมสั่งปิดโรงงานและทำความสะอาด **เชียงใหม่** เจออีกคลัสเตอร์ หลังติดเชื้อโควิดเพิ่มวันเดียว 15 ราย สั่งปิด 'ร้านหมูจืด' 14 วัน **ประจวบคีรีขันธ์** คุมเข้ม“ค่ายฤทธิฤชัย” หัวหิน หลังพบ ตร.ติดโควิดนับร้อยนาย **ตราด** พบคลัสเตอร์ใหม่โควิด-19 ในโรงงานแปรรูปทุเรียนเขาสมิง ทำเชื้อกระจายถึงเกาะช้าง

ประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์

-รมช.สธ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจสอบเยี่ยมประชาชน ผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตามนโยบายของสธ. ที่ต้องการให้ ฉีดครบ 100 % ซึ่งได้เดินทางตรวจเยี่ยมทั้งจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง เนื่องจากถ้ามีการฉีดวัคซีนได้ครบ ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขของผู้ติดเชื้อ ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือเสียชีวิตน้อยลง นอกจากนี้ได้จัดให้ฉีดเชิงรุกในท้องถิ่นใกล้บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไกล และไปรอคิวเป็นเวลานาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน amarintv.sanook

-กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนปิดแอร์และเปิดประตูหน้าต่าง เปิดพัดลมหันไปทางประตูหรือหน้าบ้าน เพื่อระบายอากาศลดการสะสมเชื้อโรค และให้เกิดการหมุนเวียนอากาศ เพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาแทนที่เป็นระยะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

-รมว.ต่างประเทศหารือกับนายของ อีย-ยง รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ยืนยันสนับสนุนวัคซีนให้ไทยปลาย ก.ย.นี้ พร้อมเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลไทย และในปีหน้าเกาหลีใต้มีการลงทุนในไทยเป็นอันดับหนึ่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน)

-สสจ.สระแก้ว เปิดเผยวันนี้ (28 ส.ค.) ว่า ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีผู้ได้รับวัคซีน COVID-19 ไปแล้ว 173,906 โดส ครอบคลุมร้อยละ 22.4 ของประชากร โดยบุคลากรทางการแพทย์ ครอบคลุมแล้ว 100 % อสม. ครอบคลุม ร้อยละ 64 อายุ 60 ปี ขึ้นไป ครอบคลุมร้อยละ 33 และผู้มีโรคประจำตัว ครอบคลุม ร้อยละ 35

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปั่นในบ้านต้านโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด ไทยรัฐ</p> <p>สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สธ. สสส จัดโครงการปั่นจักรยานออนไลน์ "ปั่นในบ้านต้านโควิด" เฟส 4 ซึ่งประเดิมการแข่งขันครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ในรายการ WTRL Racing สนาม FARMLAND LOOP บนเกาะมาคูรี ประเทศญี่ปุ่น ระยะทางรวม 31.1 ก.ม. มีนักปั่นทางบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ด้านการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ Thai cycling Association ประสบความสำเร็จอย่างสูง มียอดผู้ชมรวมเกือบ 30,000 วิว สำหรับครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กันยายนนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม "ปั่นในบ้าน ต้านโควิด" เฟสที่ 4 ครั้งที่ 2 สามารถติดตามรายละเอียด รวมทั้งผลการแข่งขันสนามแรกได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th และที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai cycling Association หรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถส่งคำถามมาที่ Inbox หรือ "กล่องข้อความ" ในเฟซบุ๊ก</p>	-
<p>มออบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ม.ขอนแก่น มออบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว ให้เขตสุขภาพที่ 7 ใช้วิธีตรวจจากปัสสาวะ เหมือนชุดตรวจตั้งครรภ์ทั่วไป จากนั้นรอแค่ 10-15 นาที สามารถทราบผลได้ทันที</p>	-